



THƯ GỬI CÁC EM HỌC SINH K9 NĂM HỌC 2020 – 2021

Các em học sinh lớp 9 niên khóa 2017 – 2021 thân mến!

Vậy là đã sắp đến lúc cô trò chúng ta nói lời chia tay, các con sắp rời xa mái trường THCS Phúc Đồng thân yêu, nơi mà các con đã gắn bó 4 năm học cùng trải qua những tháng ngày học tập, tham gia các hoạt động với những kỉ niệm vui có, buồn có cùng thầy cô và bạn bè.

Thời gian trôi thật nhanh. Mới hôm nào, các con lần đầu tiên đến trường với ánh mắt đầy ngỡ ngàng, bàn tay nhỏ nhắn của các con bám chặt vào bố mẹ, e dè, sợ sệt thì giờ đây các con đã lớn, đã mạnh dạn và đã trưởng thành hơn rất nhiều.

Các con thân mến! Nhà thơ Chế Lan Viên viết:

*“Khi ta ở chỉ là nơi đất ở,
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn”*

Đúng vậy, khi chúng ta vẫn đang học ở trường, ngày ngày đến lớp gặp thầy cô, bạn bè, các con sẽ cảm thấy những việc đó hết sức bình thường. Bạn nào chăm học thì sẽ cảm thấy yêu trường, mến lớp, muốn gặp thầy cô và bạn bè. Bạn nào chưa chăm học và còn để thầy cô phải nhắc nhở, buồn lòng sẽ thấy việc ngày ngày đến trường sao mà chán đến thế. Nhưng không các con ạ, đó chỉ là cảm giác nhất thời bông bột của các con mà thôi. Cô chắc chắn rằng tất cả các con, từ trong sâu thẳm trái tim mình, bạn nào cũng yêu trường, yêu lớp, yêu thầy cô và các bạn của mình. Tuy rằng các con có những lúc mâu thuẫn nhau, thậm chí có bạn giải quyết mâu thuẫn với nhau bằng vũ lực nhưng khi mọi việc qua đi, các con vẫn là người bạn của nhau, sẽ thấy rất trân quý những tháng ngày học cùng chung lớp, chung trường, đặc biệt khi các con sắp phải rời xa nhau, mỗi người có một ngã rẽ riêng. Ai cũng có một thời để nhớ, kỉ niệm, khoảnh khắc ở một nơi nào đó để lưu giữ, để rồi khi xa nơi đó mà lòng ta vẫn mãi vẫn vương bởi “*đất đã hóa tâm hồn*”.

Tháng sáu đã sang, nắng chói chang, ve kêu râm rân, phượng nở đỏ rực, bằng lăng tím và hoa điệp vàng trải khắp các con đường báo hiệu một mùa hè – mùa thi – mùa chia tay đã đến.



Cô biết thời gian này các con chưa có nhiều cơ hội để cảm nhận và trải nghiệm không gian bên ngoài vì chúng ta đang phải miệt mài bên bài vở, trong phòng học Zoom cùng các thầy cô để cố gắng đạt điểm cao nhất trong kì thi vào lớp 10 THPT. Có những bạn thức rất khuya, một hai giờ sáng vẫn đang làm bài trên Google Form để nộp bài đúng hạn cho các thầy cô. Những sự cố gắng của các con, các cô giáo đều biết, cảm nhận được và rất thương, rất thương các con bởi tất cả các thầy cô luôn dõi theo các con, dõi theo sự tiến bộ của các con.

Năm học 2019 – 2020, học sinh khối 9 đã trải qua một kì thi vào lớp 10 THPT dưới cái nắng tháng bảy bỏng rát do đại dịch Covid 19 thì các con khối 9 năm nay của các thầy cô phải chịu vất vả nhiều hơn. Các con không những học trực tuyến mà còn phải ôn tập trực tuyến. Ngày ngày ngồi trước cái máy tính và điện thoại smartphone, cô biết các con mệt lắm, thậm chí có lúc đờ đẫn cả người. Cô thương các anh chị lớp 9 khóa trước bao nhiêu thì thương các con lớp 9 năm nay gấp bội.

Các con biết không! Trước tình hình đại dịch Covid 19 đang căng thẳng, bao bác sĩ, y tá ngày đêm miệt mài cống hiến trên mặt trận chống dịch, dưới cái nắng nóng 39 -40 độ C trong bộ quần áo bảo hộ kín mít khiến lưng cháy bỏng rát, mồ hôi chảy dòng dòng mà các bác sĩ, y tá của chúng ta vẫn vui vẻ, cố gắng hết sức mình để cứu người thì thầy và trò chúng ta mới thấy rằng mình được may mắn và hạnh phúc hơn rất nhiều. Chúng ta vẫn đang được ở nhà cùng người thân, được ăn những bữa cơm cùng gia đình và được ngủ đủ giấc.

Để đất nước chúng ta được hòa bình, độc lập như ngày hôm nay thì biết bao chiến sĩ đã ngã xuống để bảo vệ mảnh đất này. Để chúng ta được bình yên trước đại dịch Covid 19 thì bao bác sĩ, y tá đang vô cùng vất vả trên mặt trận chống dịch, thậm chí đã có bác sĩ, y tá đã ngã xuống. Cái gì cũng phải có sự nỗ lực, hy sinh và cố gắng các con ạ. *“Thành công không tự nhiên mà có. Nó là kết quả của 99% mồ hôi và nước mắt”*. Và để có kết quả thi vào lớp 10 THPT cao nhất, tốt nhất thì đòi hỏi ở các con sự quyết tâm, nỗ lực, cố gắng rất nhiều. Bố mẹ là người sinh ra ta, nuôi chúng ta khôn lớn. Thầy cô là người cho chúng ta tri thức. Bố mẹ, thầy cô nào cũng đều muốn con mình, học trò của mình khỏe mạnh, chăm ngoan, học giỏi, thi cử đỗ đạt. Ai cũng mong ngày các con đi thi trở về với nụ cười trên môi, làm được bài, đỗ vào



trường cấp 3 mà các con đã lựa chọn. Chúng ta đã qua một chặng đường dài và đang gần đến đích. Người cuối cùng quyết định kết quả không ai khác chính là các con. Các con nên nhớ rằng thầy cô, bố mẹ không thể đi thi hộ các con. Người đặt bút vào bài thi là các con.

*“ Cơm cha, áo mẹ, chữ thầy
Nghĩ sao cho bỏ những ngày ước ao ”*

Các con hãy tiếp tục cố gắng, quyết tâm cao vượt qua cái nắng nóng của mùa hè, sự khó khăn vất vả của việc ôn tập trực tuyến, phấn đấu và tỏa sáng để biến ước mơ của mình thành hiện thực, vì tình yêu và lòng biết ơn với những người đã sinh thành, dưỡng dục, vì danh dự và tương lai của chính mình các con nhé!

Chỉ còn 10 ngày nữa thôi, thời gian không còn nhiều, các con sẽ được nghỉ ngơi sau những tháng ngày miệt mài đèn sách. Thầy cô và các con sẽ luôn nhớ mãi khoảnh khắc, thời gian mà chúng ta cùng nhau ôn tập trực tuyến trên Zoom. Các con hãy cố gắng hết mình để sau ngày 13 tháng 6 năm 2021 các con được nghỉ ngơi với niềm vui trọn vẹn bên gia đình.

Cô mong các con hãy luôn nhớ rằng:

*“Cho dù tung cánh muôn phương
Ơn thầy, tình bạn, nghĩa trường không quên”*

Sự trưởng thành, thành công của các con là hạnh phúc của các thầy cô. Mái trường THCS Phúc Đồng luôn mở rộng vòng tay chào đón các con trở về. Hành lang, lớp học, chỗ ngồi, hàng cây, ghế đá, bảng đen, phấn trắng, thầy cô, bạn bè sẽ luôn ở mãi trong tim của các con.

Cuối cùng, thay mặt Ban giám hiệu và các thầy cô nhà trường, cô giáo chúc các con hãy giữ gìn sức khỏe để tiếp tục: Ôn tập thật tốt - Cố gắng hết mình – Quyết tâm cao- Bình tĩnh tự tin để đạt kết quả cao nhất trong kì thi vào lớp 10 THPT sắp tới đem lại niềm vui trọn vẹn các con nhé!

TM.BAN GIÁM HIỆU

Cô giáo

Nguyễn Thị Bích Hồng

Thân ái!